

## AUCT - หักพื้นฐานออกไปก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในสัจจหัว...

เพราะหลายๆ ครั้ง ที่เห็นอเมฆเห็นวงการเขาคูยเรื่องหุ้นกันนั้น พอเอ่ยชื่อหุ้นมาชัคคัควิ่ง ไม่ว่าจะราคาเล่นทางขึ้นหรือเล่นทางลง ก็มักจะถามกันมาก่อนเลยอยู่แล้วว่า "มีอะไรมัย" หรือ มีข่าวอะไรมัย ทำนองนั้นนั่นแหละ... ซึ่งถ้าหุ้นจะมีอะไรดี หรืออะไรร้าย เอาจริง ๆ เราก็ไม่สามารถจะรู้อะไรก่อนได้อย่างรวดเร็วทันราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่จะพอบอกได้นั้น อะ ถ้าเห็นอเมฆตัดเรื่องปัจจัยทางเทคนิค ออกไปอีกอย่างหนึ่งด้วย นอกจากหักปัจจัยพื้นฐานออกไปแล้ว จะเหลืออะไรละ ที่เราจะพอรู้ได้ว่า หุ้นนั้น มีแวจะดีหรือจะร้าย... ก็รูปแบบการเล่นซื้อขายของหุ้นในวัน หรือ อาจจะเป็นการเล่นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่อาการหุ้นมันจะพองให้เราได้อ่านให้เราได้เห็น...ที่นี้ มันก็ยากเข้าไปอีกว่า แล้วเราจะอ่านอะไรได้บ้างละ หรือ เราจะอ่านออกได้หรือไม่ละว่า หุ้นนั้นๆ มีแนวทางดี หรือ มีแนวทางร้าย เราจะได้จัดการอะไรบางอย่าง กับอาการหุ้นนั้นๆ ก่อนที่จะมาถามว่า มีอะไรมัย ตามมา หรือบางครั้ง อาจจะไม่ต้องถามอะไรเลย ถ้าเราจัดการได้ถูกทาง... แต่ไหนเมื่อ เราอ่านรูปแบบการเล่นไม่ได้ ก็คงต้องใช้ตัวช่วยที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ก็คือ ปัจจัยทางเทคนิค นั่นแหละครับ โดยหักปัจจัยพื้นฐานทิ้งไป เพราะเอาจริง ๆ การแกว่งตัวของราคาหุ้น เราอ่านอาการการเล่นไม่ออก แต่เครื่องมือทางเทคนิคก็จะพอมิให้เราคาดเดาได้ว่า จะเล่นทางไหน... เคยเห็นหุ้นหลายๆ ตัว ที่เจอคำถามว่า มีอะไรมัย มีข่าวอะไรหรือเปล่า พอเห็นอเมฆเข้าไปกดกราฟดู โอ้ เต็มตาเลย เพราะสัญญาณมันฟ้องก่อนจะเกิดคำถามมานานแล้วด้วยสิ

### ดูตามเกม...

แต่ก็อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นนั้น มันก็ไม่ได้ยืนยันเสมอไปว่าเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค มันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆ เพราะ เรารู้ เขา(?) ก็รู้ เขาอาจใช้เป็นตัวช่วยตลกปลาก็ได้

- แนวรับ : ...11.40-11.00 หลุด 10.80 ก็ต้อง Cut Loss
- เป้าหมาย : ...14.00-15.00 คาดหวังได้ (อาจมีสูงกว่าได้)

Price Chart...(AUCT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AUCT... อ่านจากภาพ และเห็นเรื่องของปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume แล้วนั้น ถ้าจะอ่านว่าเริ่มมีอะไรที่ผิดปกติจากก่อนหน้า... อ้าว แล้วทางดี หรือทางร้ายมากกว่ากันละ เห็น Volume กลับเข้ามาและนี่ไม่ใช่แอบมานั่งขายใช้ไหม กำลังเล่นทางซื้อ หรือมีแนวจะลากราคาขึ้นได้ใช้ไหม... ก็ถ้าจะอ่านเรื่องขอ MA. นั้นก็คงต้องคาดหวังในทางดี ไว้ก่อนได้ เพราะด้วยภาวะการเป็นกระทิงใน MA. นั้น ราคาแถวนี้ ยังน่าจะหวังการขึ้นยาวๆ ได้ หรือ อย่างน้อยๆ ตามเป้าหมายจากเส้น MA. ก็อาจจะลุ้นได้ถึงระดับ 14.0-15.0 ได้อยู่แน่ แต่จริงๆ ก็เรียงตัวเป็นภาวะกระทิง ไม่ห่างจาก ราคา 10.0 มากนัก เราจะมองราคาไปหนึ่งเท่าตัว ก็ยังได้นะ